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  ผมขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่กรุณาเชิญมาบรรยายเรื่อง มอบ. หรือที่เราเรียกกันเต็มๆ ว่า หมออาสาหมู่บ้าน ให้ อสม. และสาธารณสุข
อ าเภอฟังกันในวันนี้  ผมดีใจมากที่ได้พูดถึงเรื่องนี้ เพราะว่า เป็นเรื่องที่พวกเราตั้งแต่สมัยเมื่อ ๒๑ ปีมาแล้ว   
มีความภาคภูมิใจในเรื่องของ  มอบ. มากทีเดียว แต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่าให้ใครฟังมากนัก  เพราะฉะนั้นเรื่อง
ของ มอบ. จึงไม่ค่อยได้เป็นที่ทราบกันโดยกว้างขวางจนกระทั่งเลิกไป แล้วก็มี อสม. ขึ้นมาทดแทน  อสม.  
นี่เป็นองค์กรที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งขึ้นมานานพอสมควร  ที่ผมเรียนว่านานมากพอสมควรก็เพราะว่า 
เมื่อพวกเราคิดกันถึงเรื่อง มอบ. ก็ได้ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข แล้ว กระทรวงสาธารณสุขมีความเห็น
สอดคล้องกัน แต่ตอนนั้นกระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างจะไม่สามารถเข้าไปท า  อสม. ได้ เพราะว่าเรื่องของ  
อสม. เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่มากทั่วประเทศอย่างหนึ่ง แล้วก็มีข้อขัดข้องอย่างอ่ืนซึ่งผมจะได้เรียนให้ทราบ
ต่อไป อย่างไรก็ตามผมดีใจมากที่ อสม. ได้เกิดขึ้นแล้ว  อย่างที่ท่านคณบดีได้กรุณารายงานเมื่อกี้ว่า อสม.  
เป็นสิ่งจ าเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์มาก  ส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราคนไทย  โดยเฉพาะคนไทย 
ที่อยู่ในชนบทที่ค่อนข้างจะห่างไกล อสม. เป็นนโยบายของรัฐบาลทุกสมัยตลอดมา เดี๋ยวนี้ก็เป็นนโยบาย
ของรัฐบาลอยู่ เพราะฉะนั้นผมดีใจที่ได้เห็น อสม. เกิดขึ้น และหวังว่า อสม. คงจะด ารงอยู่และเจริญเติบ โต
ช่วยชาวบ้านได้มากและก็โดยตรง การช่วยชาวบ้านจะไม่เป็นที่น่าห่วงใยต่อไป เพราะว่าเรามี อสม. ทุกหมู่บ้าน 
  ก่อนที่จะเริ่มเรื่องของ มอบ. ผมขอเรียนถึงความเป็นมาว่า มอบ. เกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนที่จะ
ถึงเรื่องนั้นจ าเป็นจะต้องเรียนว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นเม่ือ ๒๑ ปีมาแล้ว สมัยนั้นผมยังเป็นแม่ทัพอยู่กองทัพภาคที่ ๒  
แล้วปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดเดียวกับคุณหญิงที่ขึ้นมารับรางวัลเม่ือตะกี้นี้  ผมก็ขออนุญาต
ถามท่าน เป็นค าถามที่ไม่สมควรจะถามผู้หญิงหน่อยว่าเดี๋ยวนี้อายุเท่าไรแล้ว ท่านก็บอกว่า ๔๓ ปี ก็แสดงว่า
ตอนนั้นที่เราท ากันก็อายุ ๒๒ ปี นับว่าคงจะได้พบเห็นมาด้วยตาตนเองบ้าง แต่บางท่านที่อายุยังน้อยคงจะไม่รู้
เรื่อง มอบ. เลย เพราะว่าตั้ง ๒๐ กว่าปีมาแล้ว พวกเราที่อยู่ที่กองทัพภาคที่ ๒ ส่วนหน้าที่สกลนครหรือที่เขา
เรียกว่ากองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ที่สกลนคร มีหน้าที่หลายอย่างที่จะต้องท าหน้าที่ 
ที่ส าคัญ 
  ๑. การปราบปรามผู้ก่อการร้าย ผมไม่ชอบค านี้เลย เพราะผมไม่ชอบ ค าว่าปราบปราม
การปราบปรามมันเป็นค าพูดที่ไม่น่าพูด เพราะว่าผู้ก่อการร้ายก็คือคนไทยด้วยกัน  แล้วผมก็เป็นคนไทย 
พวกเราก็เป็นคนไทย  จะไปปราบปรามกันเองรู้สึกว่า ไม่น่าจะพูดอย่างนั้น แต่อย่างไรก็ตามเรามีหน้าที่ 
ที่จะต้องท าเรื่องให้เกิดความสงบขึ้นในภาคอีสาน  ในตอนนั้นถ้าใครโตทันก็จะรู้ว่า ภาคอีสานตั้งแต่สมัย  
ปี ๒๕๑๕ ปี ๒๕๑๖ ปี ๒๕๑๗ ปี ๒๕๑๘ ระดับการก่อการร้ายค่อนข้างสูงทีเดียว  เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในกองทัพภาคที่ ๒ ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน. ภาค ๒ ย่อมมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น 
แก่ทุกคนโดยถ้วนหน้ากัน นั่นคือภารกิจอันหนึ่ง 
  ภารกิจอันที่ ๒  ก็คือช่วยเหลือชาวบ้านให้เขามีอาชีพมีที่ท ามาหากิน แล้วก็ปลอดจาก
โรคภัยไข้เจ็บ นี้คือเป็นภารกิจอันหนึ่งที่ก่อให้เกิด มอบ. ที่ผมเรียกว่า ภารกิจอันนี้ท าให้เกิด มอบ. ก็เพราะว่า



ตัวผมเองและเพ่ือนๆ ทั้งหลาย รวมทั้งท่านผู้มีเกียรติซึ่งผมจะเอ่ยชื่อต่อไปในภายหลังที่ได้กรุณามาในวันนี้ด้วย
แล้ว  เราก็ไปพบเห็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยคิดว่าพบเลยแก่ชาวบ้านในภาคอีสาน สิ่งนั้นคือความทุกข์ยาก  ความ
ยากจนของชาวบ้านภาคอีสาน ผมขอเรียนตรงๆ ว่า ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นคนจนมาก  ผมไม่เคยนึกว่า
จะมีคนจนขนาดนั้นในภาคอีสาน  เมื่อเราไปเห็นแล้วเราถึงว่า คนจนขนาดนี้ก็มีจริงๆ จนๆ ไม่มีอะไรจะกิน
เลย  ไม่มีสตางค์แม้แต่บาทเดียว เสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่  การหาอาหารใส่ปากใส่ท้องของแกก็คือว่าไปจับสัตว์
ในน้ าหรือบนบกไปถอนหญ้าถอนอะไรมากิน  เป็นสภาพที่ผมเห็นว่าแม้เมืองไทยอย่างนี้ก็มี  เม่ือสภาพเป็น
อย่างนั้นแล้ว  โรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาด้วย  เราก็ไปพบคนเจ็บ  คนเจ็บปวดศีรษะ  คนเจ็บเป็นไส้ติ่งอักเสบ 
คนเจ็บเป็นโรคสารพัดอย่างในภาคอีสานตอนนั้น เราไปเห็นคนซึ่งตายไปต่อหน้าต่อตาเรา ตายเพราะว่า 

๑. เขาไม่มียารักษา 
๒. เขาไม่ทราบว่าจะไปรักษาที่ไหน 
๓. ก็ไม่ทราบว่าจะรักษาอย่างไร 
นี่คือสิ่งที่ผมได้พบเห็นมาด้วยตัวของผมเอง เพ่ือนๆ ทุกคนก็ได้ไปเห็นมาด้วยตาตัวเอง เรื่องนี้ 

เราเลยมานั่งคิดกันว่า  เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะต้องช่วยชาวบ้าน เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยไปดูแล
ชาวบ้านเท่าที่เราสามารถจะดูแลได้  เราก็ปรึกษากันในระหว่างพวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ว่า เราจะช่วย
ชาวบ้านได้อย่างไรบ้างในการที่จะให้แกรู้ว่า  ควรจะท าอย่างไรเมื่อแกเกิดมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอนามัย
ของร่างกาย  เราก็นั่งคิดกันอยู่หลายวัน ในที่สุดเราก็คิดว่า  เราน่าจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นนายทหารชั้นประทวน 
ที่เราเรียกว่า นายสิบเสนารักษ์เข้าไปดูแลชาวบ้าน แต่เมื่อเรามาดูจ านวนนายสิบเสนารักษ์กันแล้วมีจ านวน  
๕ คน ๑๐ คน เท่านั้นเอง ก็ไม่พอที่ช่วยชาวบ้านได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งขอเรียนตรงๆ ว่าชาวบ้านก็ไม่ค่อยไว้ใจ
พวกเราเท่าไรในตอนนั้น  เพราะชาวบ้านก็ยังหวาดกลัวอยู่ว่า เจ้าหน้าที่จะไปท าอะไรกับเขาบ้างหรือไม่  
ไปรักษาเขาจริง ๆ หรือว่าจะไปหลอกท าอะไรกับเขา  เพราะชาวบ้านตอนนั้นค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่า ไม่ค่อย
เชื่อถือเจ้าหน้าที่ทางราชการเท่าไร  ความคิดของเราคือ ๑. ต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านว่า เราจะไป
ช่วยเขาจริง ๆ ผมได้อุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือที่จะให้ชาวบ้านเชื่อว่าเราพร้อมที่จะเสียสละแล้วไปช่วยเหลือ
ชาวบ้าน  แต่มาติดปัญหาว่านายสิบของเรามีน้อย เขาคิดไม่ออกว่าจะท าอย่างไร  ในที่สุดก็มีพวกเราคิดกันไป
คิดกันมาออกว่า เห็นจะต้องมีคนอาสาสมัครจะต้องใช้อาสาสมัครจะเอาจากที่ไหน ก็เอาจากชาวบ้านที่อยู่
ในหมู่บ้านนั้นเอง  เด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่ ๑๕ – ๑๖ – ๑๗ – ๑๘ – ๑๙ – ๒๐ ปี ซึ่งแกก็อยู่ในหมู่บ้านนั้น 
แล้วแกก็พร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน เราก็บอกว่าถ้าจะต้องใช้พวกนี้ ก็คิดกันไปคิดกันมา ในที่สุดก็ตกลง
ว่า เราจะใช้อาสาสมัคร เราก็เริ่มโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า เราจะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยวิธีให้เด็ก ๆ ในบ้าน 
ซึ่งมีอยู่โดยทั่วไปมากมายก่ายกองในบ้านนั้นไดเ้ป็นผู้ช่วยเหลือชาวบ้านเอง ก็ไปพูดกับชาวบ้านไปพูดกับทุกคน
ในหมู่บ้านต่าง ๆ ว่า วิธีนี้จะยินดียอมรับกันไหม ในที่สุดชาวบ้านก็เข้าใจหลังจากที่เราไปเกลี้ยกล่อมกันก็ค่อย
เข้าใจ ในที่สุดเราได้อาสาสมัครมาจ านวนหนึ่ง อาสาสมัครจ านวนหนึ่งก็เป็นเด็กสาวทั้งนั้น เด็กอายุ ๑๕ ปี  
๒๐ ปีเศษๆ  อาจจะมีคุณที่ได้รางวัลนี้รวมอยู่ด้วยคนก็ได้ในที่สุดเมื่อได้อาสาสมัครแล้วจะให้แกเรียนอะไร  
จะสอนให้แกท าอะไร ก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าได้มาแล้วมีคนสมัครจะช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว จะให้แกท าอย่างไร 
จะให้แกท าอะไรบ้างเราก็มานั่งนึกดูว่า ที่เราไปเห็นชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ล้มตายไปต่อหน้าต่อตาเรา
เราจะช่วยเขาได้อย่างไร เราก็มานึกว่า ๒. จะต้องให้ชาวบ้านรู้ว่า เมื่อแกเป็นอย่างนี้ แกควรจะท าอย่างไร เช่น 
สมมติว่าแกปวดท้อง แกควรจะไปหาหมอหรือเอายาแก้ปวดท้องมากินเองก็ได้ โดยไม่ต้องไปหาหมอ เราคิดว่า
วิธีนี้ถ้าจะดี เพียงแต่ให้ชาวบ้านรู้ว่า เมื่อปวดศีรษะเป็นไข้ มันจะมีอาการอย่างไร รุนแรงแค่ไหนควรจะไปหาหมอ 
จ าเป็นจะต้องมานั่งเขียน เขาเรียกว่า ขอบเขตการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครต่างๆ เมื่อเราเขียนได้แล้ว
รายละเอียดของการฝึกอบรม 



  ผมขอเอ่ยในที่นี ้เลยว่า ทั้ง ๒ ท่านที่ผมจะเอ่ยถึงมานั่งอยู่ที่นี ่แล้วคนหนึ่ง คือ คุณหมอ
ปานทิพย์ วิริยะพานิช  อีกท่านหนึ่ง พันเอก สหชาติ พิพิธกุล  ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ
ชาวบ้าน ที่ผมจะเล่าความสามารถ ความดีเด่นของหมอทั้ง ๒ ท่านให้ท่านทั้งหลายฟังต่อไป เมื่อเราได้ขอบเขต
ว่าเราจะสอนกันอะไรกันแล้ว  อย่างเช่น สอนจับชีพจรท าอย่างไรวิธีจับชีพจรนับอย่างไร  นาทีหนึ่งกี่ตุ๊บ  
อะไรท านองนั้น หรือว่าปวดท้องธรรมดากับปวดท้องไส้ติ่งอักเสบมันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรให้แกรู้แค่นั้น  
แล้วแกจะได้บอกชาวบ้านว่า ถ้าปวดท้องอย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วจะต้องไปหาหมอ จะต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง  
เราก็ได้มา มาติดขัดปัญหาเรื่องว่าจะเอาใครอบรมแกอีก ผู้ที่อบรมผมก็ไปหา ขออนุญาตเรียนตรงไปตรงมา  
ผมก็ไปหาผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่สกลนคร  ขอความช่วยเหลือบอกว่า ขอให้พยาบาลมาช่วยสอนเด็กๆ  
ให้หน่อยได้ไหม  สอนให้เท่าที่เราคิดว่าแกควรจะรู้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผมขอไม่เอ่ยชื่อในที่นี้เดี๋ยวนี้คงจะ
เกษียณไปแล้วก็ตอบรับว่า  โอ.เค. จะมาช่วยสอนเด็กให้ คนที่จะมาสอนเด็กก็ไม่ใช่หมออีก  ก็ต้องใช้พยาบาล 
พยาบาลที่โรงพยาบาลมีอยู่จ านวนเท่าไรก็ไม่ทราบ หมอผู้อ านวยการโรงพยาบาลก็ไปบอกพยาบาลว่า  
ทางกองทัพขอให้ไปช่วยฝึกอบรมเด็กอาสาสมัคร  มอบ. สักระยะเวลาหนึ่ง  พยาบาลปฏิเสธไม่ยอมมา  
เพราะพยาบาลเข้าใจผิดว่า จะสอนให้เป็นพยาบาล ผมก็ไม่มีคนอบรมเพราะพยาบาลก็ไม่มา ผู้อ านวยการ  
ก็ไม่ทราบจะท าอย่างไร ในที่สุดเราก็จะท าอย่างไร ผมก็เลยเอาหมอสหชาติ เด็ก ๆ ของหมอสหชาติช่วยกัน  
คือ นายสิบเสนารักษ์ที่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็มาที่เราได้ยี่สิบสามสิบคน เลยสอนกันสนุกสนานมาก เพราะ
ผู้ชายสอนผู้หญิง แกขยันสอนจ้ าจี้จ้ าไชเป็นที่สนุกสนานกันก็เลยส าเร็จพยาบาลก็ไม่ต้องมาสอน  นายสิบ
เสนารักษ์ก็สอนแทนแกก็สอนกันสนุกสนาน วิธีท าอย่างโน้นอย่างนี้ วัดความดันท าอย่างไร จับชีพจรท า
อย่างไร อะไรท าอย่างไร ต่อมาก็มีความรู้จนถึงขนาดว่าท าคลอดท าอย่างไร เพราะหมอปานทิพย์ เป็นคน
ไปช่วย หมายความว่าท าคลอดแบบหมอต าแย  แบบหมอต าแยชาวบ้าน หมอปานทิพย์เป็นคนไปสอนให้
ท าอย่างไร  เมื่อได้เสร็จแล้ว เราก็ได้เด็ก ๆ มาจากต าบลต่าง ๆ หลาย ๆ ต าบลในภาคอีสานทั้งหมด 
  ตอนนั้นภาคอีสานที่เขาเรียกว่า ภาคอีสานตอนใต้หรือตอนล่างไม่ค่อยมีปัญหา มีแต่
ตอนบน ปัญหาอยู่ทางตอนบน ทางจังหวัดนครพนม ยโสธร  หนองคาย  อุดรธานี  ก็จับพวกหมู่บ้าน
เหล่านั้นมา เด็กอาสาสมัครก็ท าหน้าที่กันอย่างดีท่ีสุด  แล้วก็รู้สึกเด็กชอบมาก เพราะว่าเด็กรู้สึกว่า การท างาน
เพ่ือช่วยชาวบ้านเป็นสิ่งที่ดีซึ่งแกอยากท า  ผมขอออกนอกเรื่องนิดหนึ่งว่านอกจากเรื่องโรคภัยแล้ว ยังมีเรื่อง
เรียนหนังสือของเด็กๆ โรงเรียนมีครับ ไปดูตามต าบลหมู่บ้านมีโรงเรียนพร้อม  มีที่ เล่นของเด็กๆ ก็มี 
นักเรียนก็มี แต่ครูไม่มี เพราะครูไม่กล้ามาสอนเรื่อง มอบ. ก็เหมือนกันที่ผมเรียนในตอนต้นว่า กระทรวง
สาธารณสุขก็ก าลังคิดริเริ่มอยู่ตอนนั้นเหมือนกัน  แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจะเข้าไปได้ เพราะ
อันตราย พวกผมก็ยังเข้าไปล าบาก  เพราะเข้าไปในหมู่บ้านไม่แน่นอนว่าจะปลอดภัย ตอนนั้นกระทรวง
สาธารณสุขถึงยังเข้าไปไม่ได้  พวกเราถึงจ าเป็นจะต้องเข้าไป ผมเข้าไปไม่ใช่ว่าเก่งกล้าสามารถอะไร  
แต่เพียงว่าเป็นหน้าที่ของเรา เราไม่สามารถจะละเลยได้ว่า  เราจ าเป็นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่อย่างนั้นชาวบ้าน
ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือแน่นอน ในเมื่อกระทรวงสาธารณสุขยังเข้าไปไม่ถึงผมก็ท าอย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว 
  ในที่สุดเราก็ได้อาสาสมัครมาเป็นจ านวนมากทีเดียว แล้วก็ท างานได้ผลดีมาก ตอนนี้ก็มี
ปัญหาเรื่องยา  ยาจะเอามาจากไหน  ยาก็ได้มาจากการบอกบุญไปยังสถานที่ต่างๆ ยาหลวงบ้างยาที่มีผู้มา
ช่วยเหลือบ้าง  หมอปานทิพย์  ก็ช่วยมากเอายาไปให้เป็นจ านวนมาก แล้วก็ความทราบถึงสมเด็จย่าที่ท่าน
ประทับอยู่บนสวรรค์เดี๋ยวนี้ ผมไปเล่าถวายให้ฟังว่ากองทัพก าลังท าอะไรกันอยู่ท่านก็บอก ดีนี่ ดีนี่ แล้ว
ท่านก็พระราชทานยามาส่วนหนึ่งไว้ให้  เพราะยา พอสว. เขามีเยอะตอนนั้น ท่านก็น ามาให้ มีเรื่องที่
น่าสนใจเรื่องหนึ่ง ที่ผมคิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุข คงจะเรียนรู้ได้มากแล้ว  ผมโชคดีอย่างคือ ภาคอีสาน 
ใครที่มาจากภาคอีสานในตอนนี้คงจะทราบดีว่าภาคอีสานหมู่บ้านต่างๆ เขาอยู่กันเป็นกลุ่ม ไม่กระจัดกระจาย
เหมือนภาคอ่ืน โดยเฉพาะภาคใต้กระจัดกระจายมาก แต่ภาคอีสานหมู่บ้านเขาอยู่กันเป็นกลุ่ม เกาะกลุ่มๆ กัน 



แล้วคนในหมู่บ้านส่วนมากนามสกุลเดียวกัน  อะไรก็คล้ายๆ กันทั้งนั้นส่วนใหญ่นี่นอกเรื่องไปอีกนิดหนึ่ ง 
เพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าคนภาคอีสานค่อนข้างจะไม่ฉลาด  เพราะว่าแต่งงานกันเองจะจริงหรือเท็จผมไม่ทราบ 
แต่ว่าในหมู่บ้านหนึ่งคนนามสกุลเดียวกันเป็นส่วนมาก  ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็มีความได้เปรียบว่า เมื่อ
อาสาสมัครหรือ มอบ. เข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับยา  เช้าแกก็เริ่มออกจากบ้านไปเยี่ยมเยียนทุกบ้าน ถามว่าพ่ี
ป้าน้าอาเป็นอะไรบ้าง  ถ้าใครปวดหัวแกก็ให้อ้าปากแล้วเอายาหยอดเม็ดหนึ่ง ก็ไม่ต้องให้ยาเสียบไว้ตรงฝาผนัง
หรือเหมือนอย่างที่จ่ายยาไปทีละหลายๆ เม็ดเช้าก็ไป กลางวันก็ไป เย็นก็ไป  วันหนึ่ง ๓ เวลา  หรือกลางคืนมี
ความจ าเป็นต้องไปก็ไป ฉะนั้นการใช้ยาก็ใช้น้อยแต่ได้ประโยชน์มาก ไม่เปลืองด้วย ยาที่ได้รับพระราชทานมา
จากสมเด็จย่าก็ได้ประโยชน์มากก็ใช้ยาพวกเหล่านี้ แล้วก็มีคนรู้ก็เอายามาบริจาคก็มีเป็นจ านวนไม่น้อยทีเดียว 
  ทีนี้ขออนุญาตกลับมาถึงหมอทั้ง ๒ ท่าน คือ หมอปานทิพย์ กับ คุณหมอสหชาติ  ที่จริงมี
คนอ่ืนด้วย แต่ว่า ๒ ท่านเป็นผู้ที่ทุ่มเทในเรื่องนี้มาก อย่างคุณหมอปานทิพย์ท างานอยู่ที่โรงพยาบาลคริสเตียน
ที่กรุงเทพฯ พอวันศุกร์หรือวันเสาร์  หมอจะต้องขับรถจากกรุงเทพฯ ไปที่สกลนคร ไม่ใช่ใกล้ ๆ นะครับ ตอนนี้
ใช้เวลาค่อนวันด้วยซ้ าไป หมอก็ไปเยี่ยมเด็ก ๆ ตามหมู่บ้านต่างๆ ไปช่วยสอนเด็กไปดูเด็ก ไปดูว่าเด็กท างานกัน
อย่างไร ผิดพลาดหรือไม่ ช่วยสั่งสอน ช่วยท าอะไร ทุกคนจะเรียกหมอปานทิพย์ว่า แม่  เด็กทุกคนจะเรียกว่า 
แม่หมอ ๆ ผมก็มีความภูมิใจแทนคุณหมอปานทิพย์ เดี๋ยวนี้ผมก็ยังคิดว่า เด็ก ๆ ก็ยังคิดถึงหมอปานทิพย์อยู่  
แล้วก็ยังคิดถึงแม่ของเขาอยู่  ส่วนหมอสหชาติ  อยู่ที่นั่นกับผมอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็ออกไปกับหมอปาน
ทิพย์ได้สบายดีมาก  นี่คือเรื่องท่ีเราคิดว่าเป็นเรื่องท่ีเราได้ช่วย 
  มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่อง มอบ. โดยที่ผมพยายามไปบอกกล่าวพวกคนที่รู้จักว่าสิ่ง
ที่ผมต้องการมากที่สุดคือยา ความก็ทราบไปถึงเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ าประเทศไทยในสมัยนั้น  
เขาได้ทราบเรื่อง มอบ. เขาก็มาพบผมบอกว่า ขอดูหน่อยได้ไหม ผมก็บอกว่ายินดีให้ไปดู ผมก็น าเขาไปดู
ในหมู่บ้าน เขาดูแล้วเขาก็บอกว่า ท าได้อย่างไร ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าท าได้อย่างนี้ ท าโดยวิธีของผม  
เขาก็เอาเช็คขึ้นมาเขียนให้ผม ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ไปซ้ือยาก็นับว่าเป็นความมีชื่อเสียงของประเทศเขา
อย่างหนึ่งในการให้การรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านที่ยากจนที่อยู่ไกลๆ 
  ผมขอเรียนกลับไปนิดหนึ่งถึงเรื่องความยากจนของชาวบ้าน ซึ่งเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าไม่มีแล้ว
ผมขอยืนยันว่าภาคอีสานเดี๋ยวนี้ไม่ยากจนเหมือนสมัยที่ผมเป็นแม่ทัพแล้วความยากจนของคนภาคอีสาน  
ที่เราเรียกกันว่า  คนด้อยโอกาส ส าหรับคนภาคอีสานในสมัยนั้นใช้ไม่ได้ต้องเรียกว่า คนไม่มีโอกาส คือ  
แกไม่มีโอกาสเลย ไม่มีโอกาสที่จะท ามาหากิน ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาล ไม่มีโอกาสที่จะ
เรียนหนังสือ ไม่ใช่ว่าเพราะแกเรียนไม่ได้ หรือว่าท าตัวไม่ดี แต่แกยากจนเสียจนไม่สามารถจะท าอย่างที่แก
ต้องการได้  นี่เป็นเรื่องที่ผมไม่คิดว่าผมจะพบเห็นในชีวิตของผม ผมได้พบเห็นจริงๆ แล้ว ผมคิดว่า ผมมี
บุญมากที่ได้พบเห็นคนยากคนจนและได้ช่วยเหลือคนยากจนเหล่านั้น 
  เรื่องของ มอบ. ในรายละเอียดว่าท ากันอย่างไร ผมคงขอไม่พูดในที่นี้ แต่ถ้าคณบดีหรือ
กระทรวงสาธารณสุข  ทาง อสม. มีความสนใจว่า มอบ. เราท ากันอย่างไร หมอทั้ง ๒ ท่าน ที่กรุณามาในวันนี้
จะบอกได้ในรายละเอียดว่า ที่ท่านสอนให้ มอบ. ไปท ามีเรื่องอะไรบ้าง มีเรื่องต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ผมขอเรียนว่า 
เราภูมิใจมากที่ได้สร้าง มอบ. ขึ้นมา ท าไมเราถึงเรียก มอบ. ที่จริงการตั้งชื่อ มอบ. เราก็คิดกันนานเหมือนกัน
ว่า เราจะเรียกชื่อเด็กเหล่านี้ว่าอย่างไร ในที่สุดเราก็มาตกลงกันว่า เห็นจะต้องเรียกว่า หมออาสาหมู่บ้าน  
กระทรวงสาธารณสุขคงไม่ค่อยชอบเท่าไร เพราะไปใช้ค าว่า หมอ แต่ผมคิดว่า เพ่ือให้เกิดความศรัทธา คือ 
ชาวบ้านถ้ามีหมอชาวบ้านก็รู้สึกว่า มีคนมาช่วย แต่ก็ไม่ใช่หมายถึงนายแพทย์หรือแพทย์หญิงอะไรท านองนั้น
เพียงแต่ให้เขาเชื่อว่า นี่คือคนที่มีหน้าที่คล้ายๆ หมอไปช่วยเขา ก็เลยเรียกกันว่า หมออาสาหมู่บ้าน รู้สึกเด็กก็
ภาคภูมิใจไม่ใช่น้อยทีเดียว มอบ. เราด าเนินการมาหลายปีทีเดียว  จนในที่สุดเมื่อกระทรวงสาธารณสุขท าเรื่อง 
อสม. ตอนนั้นก็มี ผสส. ด้วย ส าเร็จแล้ว เกิดขึ้นมาแล้ว  ผมก็ย้ายมาพอดี มอบ. ก็คงด าเนินงานต่อไป  ที่ผม



ขอเรียนด้วยความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง เม่ือเราท าที่กองทัพภาคที่ ๒ ส าเร็จ เราก็ขยาย เม่ือผมย้ายมาเป็นผู้
บัญชาการทหารบกแล้ว ผมก็เอาแนวความคิดเรื่อง มอบ. ไปตามกองทัพภาคต่าง ๆ เริ่มที่กองทัพทาง
ภาคใต้ก่อน หมอปานทิพย์ก็ไปไปเป็นแม่ของคนใต้อีก หมอปานทิพย์ก็ไปฝึกอบรมในกองทัพภาคที่ ๔ 
จนกระทั่งกองทัพภาคที่ ๔ ก็ท าได้ แล้วหมอปานทิพย์ก็มีลูกอีกหลายร้อยคน เดี๋ยวนี้หมอปานทิพย์คงเลี้ยง
ลูกแทบไม่ไหวแล้วเพราะมีเยอะเหลือเกิน นี่เป็นที่มาของ มอบ. แล้วว่าเราท ากันอย่างไร ก็ขอเรียนว่า  
ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดว่า มอบ. ท าเรื่องอะไรกันบ้างก็กรุณาถามหมอทั้ง ๒ ท่านที่มาอยู่ที่นี้แล้ว 
  ก่อนที่ผมจะลงไป  ผมขอเรียนว่า พวกเราภูมิใจมากท่ีได้ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้
ชาวบ้านมีความมั่นใจ  เชื่อถือศรัทธาในเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะพวกผมที่มีหน้าที่อยู่ตอนนั้น ชาวบ้านเริ่ม
เข้าใจ แล้วสิ่งนี้ครับที่ท าให้การรบราฆ่าฟันกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่อยๆ ทุเลาลงๆ แล้วก็
หายไปในที่สุด  ผมขอเรียนว่าตั้งแต่ปลายปี ๒๕๑๙ เป็นต้นไป  จนกระท่ังต้นปี ๒๕๒๐  เราไม่ได้ยิงกันเลย 
เราเลิกยิงกันแล้ว เราท าความเข้าใจกันเสร็จแล้ว เราพูดกันรู้เรื่องแล้ว ความสงบสุข ความรัก  ความเป็นพ่ีเป็น
น้องได้กลับคืนมาสู่ภาคอีสานแล้วในตอนนั้น ซึ่งเป็นความรักความเข้าใจที่ผมภาคภูมิใจมาก เพราะอย่างนั้น
พวกเราโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ที่ภาคอีสานตอนนั้นถึงความผูกพันกับชาวบ้านมาก เรารู้ดีว่า ชาวบ้านที่เลิกยิง
กันไม่ใช่ว่าเพราะกองทัพ เป็นคนท าให้เขาเลิกยิง แต่เม่ือเขาเกิดความเข้าใจว่า การที่กระท ากันนั้น 
มันไม่เกิดความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง  และไม่ท าให้มีความสงบในหมู่บ้านนั้นเลย แกก็เลยเข้าใจแล้วก็ 
หันหน้าเข้าหากัน มอบ. ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะน าความสงบสุขความร่มเย็นมาสู่พี่น้องชาว อีสาน 
ในตอนนั้น แล้วก็ทั่วประเทศในตอนสุดท้าย 
  นี่เป็นเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้  ก่อนที่จะเดินลงไป ผมขอชมเชยและขอให้เครดิตกับ
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ริเริ่ม อสม. ขึ้นมาจนกระทั่งส าเร็จ แล้วก็ด าเนินไปด้วยดีจนทุกวันนี้ ผมคิดว่า
กระทรวงสาธารณสุขก าลังท าในสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลต่อชาวบ้าน  เหมือนอย่างที่ท่านคณบดีได้กล่าวไว้เมื่อกี้
ว่า คนมักจะลืมไปว่าการสาธารณสุขเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล
มากๆ ที่ผมพูดว่า ชาวบ้านเดี๋ยวนี้ดีขึ้น ไม่ใช่ว่าดีขึ้นจนเราปล่อยได้แล้ว ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เราจ าเป็นจะต้องดูแล
แกต่อไป เพราะอย่างน้อยที่สุดแกก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนอยู่เหมือนเดิม  
แต่ความช่วยเหลืออันนั้นอาจจะลดน้อยลงเท่านั้นเอง  เขาพูดกันว่า ถ้าคนเราร่างกายแข็งแรง สมองก็แข็งแรง 
เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ก าลังจะท าคนให้ร่างกายแข็งแรง เมื่อคนมีร่างกายแข็งแรง สมองก็แข็งแรง
คนที่สมองแข็งแรงก็เป็นคนที่จะรับความรู้และมีความเฉลียวฉลาดเพ่ิมมากขึ้น  เพราะฉะนั้นกระทรวง
สาธารณสุขก าลังท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก  คณะสาธารณสุขศาสตร์ก็จะเป็นคณะที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
สุขภาพอนามัยของชาวบ้านและต่อความฉลาดของพลเมืองในประเทศของเรา  ผมหวังว่ากระทรวงสาธารณสุข
จะพูดให้ อสม. เข้าใจว่า อสม. ก าลังท าอะไรกันอยู่ก าลังประกอบพฤติกรรมอะไรให้ ชาวบ้าน ท าความดีให้แก่
ชาวบ้าน ผมอยากจะฝากกระทรวงสาธารณสุขไปว่าขอให้บอก อสม. ทุกคนที่มาในที่นี้หรือไม่มา ณ ที่นี้ ก็ตาม
ได้โปรดท าความดีต่อไปเพราะความดีนี้เป็นความดีที่จะแผ่ขยายไปยังชาวบ้านที่ยากจนที่พวกเราเรียกว่าด้อย
โอกาสหรือที่ผมเรียกว่าไม่มีโอกาสเลย จะได้มีโอกาสขึ้นบ้าง 
  ขอให้ทุกคนตั้งใจท าความดีเพื่อใช้หนี้แผ่นดินที่เราเกิดมา  ก่อนที่จะลงไป  ผมขออนุญาต
ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้โปรดให้เกียรติกับ หมอปานทิพย์ และ หมอสหชาติด้วย 
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